

BỘ XÂY DỰNG**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**Số : **4319** /BXD-HĐXDHà Nội, ngày **20** tháng **10** năm 2021

V/v ủy quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi (hoặc điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi) đầu tư xây dựng đối với một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 6706/UBND-XD4 ngày 24/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc đề nghị ủy quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi (hoặc điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi) đầu tư xây dựng đối với một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện đầu tư xây dựng các dự án: Công viên Đại dương Hạ Long; Khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City; Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng – giải trí cao cấp, sân gôn và khu dân cư Monbay Vân Đồn là các dự án sử dụng nguồn vốn khác, có công trình cấp I, thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở là cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng. Cục Quản lý hoạt động xây dựng đã có các văn bản ủy quyền cho Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh thực hiện thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công đối với các công trình cấp II trở xuống của các dự án nêu trên. Tuy nhiên, các dự án trên đều là các dự án có quy mô lớn nên đến nay, các dự án còn nhiều công trình, hạng mục công trình chưa triển khai hoặc đang triển khai.

Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, thay thế Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015, Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ. Nội dung Nghị định số 15/2021/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày ký (ngày 03/3/2021) đã bãi bỏ quy định về ủy quyền tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, Nghị định số 42/2017/NĐ-CP và không quy định việc ủy quyền thẩm định.

Do vậy, đối với các dự án thuộc thẩm quyền thẩm định của Cục Quản lý hoạt động xây dựng, đã ủy quyền cho Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh thực hiện thẩm định mà các hạng mục công trình chưa thực hiện thẩm định, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cần thông báo với các chủ đầu tư để hoàn thiện hồ sơ, trình Cục Quản lý hoạt động xây dựng để thực hiện thủ tục thẩm định theo quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh nghiên cứu, thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BT Nguyễn Thanh Nghị (để báo cáo);
- Lưu: VT, HĐXD (LĐĐ).



**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Lê Quang Hùng